



คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Management Sciences Newsletter



สาส์นจากคนบดี



วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

สวัสดีท่านผู้อ่านสารวิทยาการจัดการทุกท่าน ในเดือนมิถุนายนถือว่าเป็นช่วงที่สนุกสนาน มีกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์มากมาย รวมทั้งการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนการ update เรื่องราวต่างๆ ที่เข้ามาเพื่อคณาจารย์จะได้รับรู้ รับทราบ เข้าใจ และมีประเด็นพูดคุยกัน

ในเดือนที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมหลายกิจกรรม ได้แก่ การต้อนรับผู้บริหารและทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน การจัดค่ายต้อนรับนักศึกษาใหม่ การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ การจัดกิจกรรม K การจัดกิจกรรมลดความเสี่ยง การประชุมกรรมการประจำคณะ การประชุมอาจารย์พิเศษ การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และการได้รับรางวัลต่าง ๆ ของนักศึกษา จากการประกวดและการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ต้องขอขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จ

ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและเข็มตราสัญลักษณ์ การต้อนรับผู้อำนวยการจาก Hokko Gakuen Foreign Student Support Center, Hokkaido Higashikawa Town เพื่อขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการกับประเทศญี่ปุ่น การต้อนรับองคมนตรีที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการงานวิจัยชุมชน เพื่อแสดงศักยภาพของอาจารย์ในการทำวิจัย กิจกรรมการเดินขึ้นดอยและรับเข็มของนักศึกษาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นพยายาม กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู การต้อนรับนักศึกษาที่กลับมาจากการแลกเปลี่ยนกับประเทศไต้หวันทั้งการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและการฝึกงาน และที่สำคัญขอเป็นกำลังใจให้กับคณาจารย์ทุกหลักสูตรในการประเมิน SAR ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับโครงการในอนาคตที่คณะฯ ขอประชาสัมพันธ์ คือ เชิญชวนคณาจารย์ส่งบทความวิจัยในการนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อไปนำเสนอที่ประเทศไต้หวัน และเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการฝึกงานที่ประเทศไต้หวัน สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ทางคณะขอขอบคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดกิจกรรมจนประสบความสำเร็จด้วยดี เดินทางร่วมกันไปสู่วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาการจัดการที่ “เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำด้านวิทยาการจัดการ มุ่งเน้นสร้างคน สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ

คนบดีคณะวิทยาการจัดการ

ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และทีมคณาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Ching-Te Wang Dean, College of Management, NCUT และทีมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย National Chin-Yi University of Technology (NCUT) ประเทศไต้หวัน ในการเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA ร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมรัศมี นาคนิษฐ์นนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ดร.ปวีณา โฆษิต ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนการดำเนินการทางด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แสดงความยินดี กับนักศึกษาชนะเลิศประกวด Miss Grand Phayao 2017

นางสาววิศรดา รูปสม นักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับการแสดงความยินดี ในโอกาสที่ชนะเลิศ ประกวด Miss Grand Phayao 2017 และจะเข้าเก็บตัวเพื่อ ร่วมประกวด Miss Grand Thailand 2017 โดยได้รับมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจจากคณบดีและผู้บริหารคณะในโอกาสนี้



การประชุมคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 /2560



คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม
คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4
/2560 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม
เอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คณะกรรมการถ่วงดุลพิจารณา กำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และแผนพัฒนา เพื่อให้การ
บริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสอดคล้องกับแนวนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะวิทยาการ
จัดการมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง



KM บุคลากรสายสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการ



คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ด้านการปฏิบัติงาน
ภายใต้ โครงการการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร
และความรู้ในตัวบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ
นางสาวนภพรณ รุ่งทองคำกุล สำนักหอสมุด เป็น
วิทยากรเล่าเรื่อง แนวทางการปฏิบัติไปสู่การเป็น
ชุมชนนักปฏิบัติ โดยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ
สำนักหอสมุด เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรที่มีการ
จัดการความรู้ที่เป็นต้นแบบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม



การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดี
คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่
3/2560 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม
เอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ค่านักศึกษาใหม่ 2560



งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาวะ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่และมีกิจกรรมการแสดงตลกของสภัดัชชัช ฟ้อนพื้นเมือง จากตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำความดี กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การประกันคุณภาพนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จากทีมวิทยากร EQ Group การรับฟังการบรรยาย คุณธรรมจริยธรรมในวัยเรียน โดย พระมหาดอก เกษมสันต์ (ทองเขียว) และ การปรับตัวเตรียมใจ ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยนักศึกษาใหม่ 2560 โดย นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกิจกรรมสานสายใยพี่และน้อง

โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาวะกายและใจ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ รวมถึงการให้นักศึกษาทราบแนวทางการดำเนินชีวิต เตรียมความพร้อมในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งด้านวิชาการและวินัยนักศึกษาสำหรับการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์





ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2560



คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ หอประชุมที่ปิงกรศรีมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบและกระบวนการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในหัวข้อ การดูแลลูกอย่างไร ในศตวรรษที่ 21 โดย นายแพทย์อัศวิน นาคพงศ์พันธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการประชุมอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และสรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 โอกาสนี้ได้อบรมของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่สามารถสอบบรรจุเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะ จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์กิตติยาภรณ์ อินธิปัก อาจารย์เสกสรร มณีธร อาจารย์ปวีตร ศิระเกียรติสกุล ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ และอาจารย์จิรเดชา วันชูเพลา ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน



อบรมอัคคีภัยเบื้องต้น



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการพัฒนางานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ศูนย์แม่สาให้กับอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการอัคคีภัยเบื้องต้น โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาลตำบลแมริม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สา

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนคณะวิทยาการจัดการ



คณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุม ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนคณะวิทยาการจัดการ เพื่อดำเนินการบริหารกองทุนคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การประชุมอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษา ที่ 1/2560



คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560



ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ และมีคณบดีและผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

"There's three ways to do things, the right way, the wrong way and the way that I do it." – Casino, 1995

มี 3 ทางเลือกให้คุณในการทำอะไรสักอย่าง
คือ ทางที่ถูกต้อง ทางที่ผิด และทางที่คุณเลือกทำ



งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ

ที่ปรึกษา : ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ, รศ.ดร.วาริพัฒน์ มงคลสมัย, ผศ.ธวัชชัย บุญมี, อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธรรากุล

คณะทำงาน : อ.พลศรีณย์ ศันยทิพย์, อ.รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์, นางสาวเบญจมาศ สีตะพันธ์, นางสาวสรัญญา สิทธิชัย

นายสิทธิพงษ์ นันทา, นางสาวณัฐรักษ์ พรมราช

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-885800 โทรสาร 053-885809

www.management.cmru.ac.th